
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ไทยโพสต ์ ไทยรัฐ  

มตชิน 

ปัญหาลูกจา้ง 

    -เสนอข่าว เจษฎา โชคด ารงสขุ ปลัด สธ. กล่าวถงึกรณ ีสสลท.ระบวุ่าสธ.ยังไม่ได้ปรับค่าจ้างของลูกจ้างที่ได้ต ่า

กว่าค่าแรงขั้นต ่า ว่า รมว.สธ.ให้ความส าคญัและได้สั่งการให้ดูแลบุคลากรของสธ.ทุกคนให้มกีารจ้างงานไม่ต ่ากว่า

ค่าแรงขั้นต ่าของก.แรงงาน ซึ่งคกก.บริหาร พกส. มกีารประชุมตั้งแต่ 1 ม.ิย. และได้เชิญผู้แทนลูกจ้างทั้ง 12 เขต

สขุภาพเข้าร่วม มีข้อสรุปคือ 1.กรณีลูกจ้างใช้เงินนอกงบประมาณ ต้องขึ้นอยู่กบัก.การคลังเหน็ชอบ 2.เรื่องให้

ลูกจ้างทุกคนเป็น พกส. ยังมข้ีอเหน็แย้งเนื่องจากหลายวชิาชีพไม่อยากเป็น พกส. ต้องพิจารณากนัต่อ 3.เรื่องการ

เพ่ิมค่าประสบการณ์ต่างๆ ต้องรับมาพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไร เพราะต้องค านวณรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

และ 4.เร่ืองการขอรับค่าเสี่ยงภัยของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้มอบผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 ท าข้อมูลเบื้องต้น

และพิจารณาในรายละเอยีด เพราะจะมผีลกระทบต่อหลายกระทรวง โดยจะมีการประชุมอกีหลายครั้ง เพ่ือให้ได้

ข้อสรปุที่สามารถด าเนินการได้จริงภายในวันที่ 15 ส.ค. 2561 

     ทั้งนี้  สธ.ยังมบีญัชีโครงสร้างอตัราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ส าหรับกลุ่มวิชาชีพ

และกลุ่มสนับสนุน โดยในกลุ่มลูกจ้างสายสนับสนุน กรณไีม่ก าหนดวุฒิการศึกษา ค่าจ้างขั้นต ่าชั่วคราวอาจจะต้อง

มกีารปรับปรงุระเบยีบ โดยยึดหลักการให้ค่าแรง 23 วันท าการ ตามแนวทางของก.การคลัง หากท างานล่วงเวลา

หรือในวันหยุดราชการ จะได้รับค่าแรงเพ่ิม ส่วนกรณีลูกจ้างประเภทต่างๆ ก าลังหาตัวเลขส าหรับการจ้างผิด

ประเภท ที่ตรวจสอบพบคือ การท างานไม่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา เช่น รับสมัครวุฒิปวส. ปวช. แต่ระดับ

ปริญญาตรีมาสมคัร ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอปรับเงินเพ่ิมตามวุฒิได้  

    -นายโอสถ สุวรรณ์เศวต ประธาน สสลท. กล่าวว่า การประชุมที่ผ่านมาไม่มีการพูดถึงลูกจ้าง ไม่มีการตั้ง

คณะท างานเพ่ือมาแก้ปัญหา โดยเฉพาะ 4 ข้อที่เสนอไป หากมแีค่คกก.บริหารพกส.แก้ปัญหาไม่ได้แน่นอน จึงได้

หารือไปทาง นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. เพ่ือขอให้ตั้งคณะท างานขึ้นมา 1 ชุด 

ผู้จัดการรายวัน    -เสนอบทสมัภาษณ์ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา และ กก.ชมรมแพทย์ชนบท กล่าวถึง

ประกาศก.การคลัง เรื่องการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ ว่า เป็นการยึดอ านาจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก

งบประมาณทั้งหมด เพราะต้องขออนุญาตก.การคลังเท่านั้นจึงจะมีสทิธิ์จ้างได้ ข่าวที่ออกมาส่งผลบั่นทอนจิตใจ

บุคลากรทางการแพทย์ และเร่ืองก าลังคนที่ไม่อยากให้จ้างเพ่ิมเพราะกลัวว่าจะจ้างเกนิไปเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูก

จุด สิ่งที่ต้องการคอื อยากให้ยกเลิกระเบยีบก.การคลัง และแก้ไขระเบยีบเรื่องเงินบ ารงุของสธ.   

 

มตชิน  

เวบ็ไซต ์PPTV, voce 
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การใหบ้ริการรพ.ศรีสชันาลยั 

    -เสนอข่าว จากกรณสีื่อโซเชียลโพสตภ์าพคนไข้จ านวนมากยืนต่อแถวรอรับบริการที่รพ.ศรีสชันาลัย จ.สโุขทยั 

จนล้นออกมานอกอาคาร ล่าสดุ พบว่ามีการน าเก้าอี้มาให้บริการผู้ ป่วยด้านหน้าอาคารประมาณ 30 ตัว บริเวณ

หน้าห้องบตัรเปิดให้บริการ 2 ช่อง ท าให้สามารถบริการได้เรว็ขึ้น  

    -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.ศรีสัชนาลัยเป็นรพ.อ าเภอ มีผู้ ป่วยมารับบริการ

ประมาณวันละ 600 ราย วันที่เกิดเหตุมีผู้ป่วยมารอรับบริการเกือบจะพร้อมๆ กันในช่วงเช้ากว่า 500 คน 

สถานที่เลยรับไม่พอและไม่ได้รับความสะดวกสบาย รพ.ได้แก้ปัญหาระยะสั้น ปรับปรุงและจัดหาที่พักระหว่างรอ

เพ่ิมเติม คัดกรองผู้ ป่วยให้ถึงจุดบริการ ส่วนระยะยาว สธ.ได้เร่งส ารวจรพ.ในสังกดัที่มีปริมาณผู้ป่วยเพ่ิมมาก 

เพ่ือจัดหาอาคารสถานที่ให้เพียงพอ รวมทั้งน าระบบออนไลน์มาทดแทน  

     -ด้าน นพ.สทุนต์ ทั่งศิริ ผอ.รพ.ศรีสชันาลัย กล่าวว่า รพ.มีคนไข้มากทุกวัน แต่สถานที่คับแคบ ไม่สามารถ

ขยายได้ บุคลากรที่ให้บริการไม่เพียงพอ ส าหรับภาพคนไข้รอคิวที่มีการแชร์ในเฟซบุก๊ น่าจะเป็นวันคลินิกคนไข้

เบาหวานซึ่งมผีู้ป่วยมาก หน้าห้องท าบตัรมพ้ืีนที่น้อย ท าให้คนไข้ต้องยืนต่อแถวออกมาด้านนอก ขณะที่ผู้ป่วยราย

หนึ่งระบุว่า มารับบตัรควิก่อนต ี4 รู้สกึเหน็ใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องท างานหนักเนื่องจากบุคลากรมน้ีอย อยากให้รพ.รับ

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่7 มิถุนายน 2561 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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สมคัรจิตอาสามาช่วยงานบริการ 

 

เวบ็ไซต ์HFocus 

การถา่ยโอนรพ.สต. 

   -เสนอบทความ นพ.อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ ในฐานะนักวิจัยที่ท  าการศึกษาการประเมินการถ่ายโอนหน่วย

บริการปฐมภูมิไปยังอปท. ให้ความเหน็กรณีกกถ.มีมติเหน็ชอบในหลักการเรื่องการถ่ายโอนภารกจิรพ.สต. ว่า 

เป็นการเพ่ิมแรงกดดันแก่ สธ. เพราะที่ผ่านมามีการถ่ายโอนน้อยมาก ซึ่งท้องถิ่นมีทั้งส่วนที่พร้อมและไม่พร้อม 

ในกลุ่มที่ยังไม่พร้อม อาจต้องมีการพัฒนาศักยภาพก่อน เช่น งบประมาณ หรือแนวคิดผู้บริหารท้องถิ่น ขณะที่

มท.และ สธ.ควรมีส่วนร่วมสนับสนุน ทั้งนี้  การถ่ายโอนรพ.สต. ต้องท าควบคู่ไปกบัเรื่องอื่นๆ เช่น การกระจาย

อ านาจในภาพรวมของประเทศ การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข และสิ่งที่ สธ.ควรท าเป็นอย่างย่ิงคือ การปรับ

บทบาทของตนเองเป็นการควบคุมก ากบั 

 

มตชิน เดลนิิวส ์

กรงุเทพธรุกจิ ข่าวสด 

ไทยโพสต ์ไทยรัฐ 

ผจก.รายวัน 

ผลิตภณัฑส์ุขภาพผิด กม. 

    -เสนอข่าว  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัด สธ. ร่วมกับ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. และ 

พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผบก. บก.ปคบ. แถลงข่าวการตรวจจับผลิตภัณฑ ์"เอเชีย สลิม (Asia Slim)" 

    -นพ.ธเรศ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ อย.ร่วมกับต ารวจ บก.ปคบ.ได้ประสานความร่วมมือกับสสจ.นครราชสีมา 

ตรวจสอบแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์เอเชีย สลิม (Asia Slim) จ านวน 4 จุดในเขตอ าเภอเมือง พบติดฉลากเป็น

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารควบคุมน า้หนัก แต่ภายในเป็นซองพลาสติกใส 2 ซอง บรรจุเมด็ยาในลักษณะยาชุด ไม่ใช่

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร และยังพบผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จึงมคีวามผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.

2510 เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพ่ือด าเนินคด ีพร้อมส่งผลิตภัณฑต์รวจวิเคราะห์ที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือหาสารที่เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภคต่อไป 

    -นพ.วันชัย กล่าวว่า การตรวจจับครั้งนี้ แบ่งการตรวจเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเอเชีย 

สลิม (Asia Slim) ที่มีส่วนผสมของไซบูทรามีน และยังพบผลิตภัณฑค์ล้ายยาชุด โดยมีการแอบขายทางโซเซียล

มีเดีย ซึ่งไซบูทรามีนจะมีลักษณะเป็นเกลด็เลก็ๆ ท าให้เบื่ออาหาร และมียาระบาย ท าให้เกิดการถ่ายมากขึ้ น 

ส่งผลให้น า้หนักลดลง แต่มผีลเสยีต่อร่างกายอย่างมาก นอกจากนี้  ยังพบการใช้ค าว่าสลิม ซึ่งเป็นค าที่ไม่อนุญาต 

เพราะเป็นภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะท าให้ผอม 2.กลุ่มเครื่องส าอาง มีลักษณะเป็นขวดเกลี้ ยง ไม่มี

เลขที่ อย. มกีารโฆษณาเกนิจริงว่าจะท าให้ขาวไว ใช้ชื่อผลิตภัณฑ ์เอก็ซ์ตรา ไวท ์ซึ่งเป็นค าที่ไม่อนุญาต เพราะท า

ให้เกดิการเข้าใจผดิ เข้าข่ายการโฆษณาเกนิจริง 

     ด้าน พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ กล่าวว่า จะด าเนินคดี 8 ข้อหา คือ 1.ขายยาชุด จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกนิ 

50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 2.ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 

10,000 บาท 3.ขายยาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา จ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรือปรับไม่เกนิ 5,000 บาท หรือทั้งจ า

ทั้งปรับ 4.จ าหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ปรับไม่เกนิ 30,000 บาท 5.จ าหน่ายอาหารปลอม เนื่องจาก

แสดงฉลากเพ่ือลวง จ าคุก 6 เดอืน - 10 ปี ปรับ 5,000-100,000 บาท 6.จ าหน่ายเคร่ืองส าอางที่แสดงฉลาก

ไม่ถูกต้อง จ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 7.จ าหน่ายเครื่องส าอางปลอม 

ที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิตหรือแหล่งผลิตที่มใิช่ความจริง จ าคุก 3 เดือน หรือปรับ 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

และ 8.จ าหน่ายเคร่ืองส าอางที่ใช้ฉลาก ซึ่งท าให้เข้าใจผดิในสาระส าคญัเกี่ยวกบัเคร่ืองส าอาง จ าคุก 3 เดือน หรือ

ปรับ 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

     วันเดยีวกนั นายกนัต ์กนัตถาวร และนายพุฒิชัย เกษตรสนิ หรือดเีจพุฒ เดนิทางเข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรง

เมตตา รอง ผบ.ตร. เพ่ือให้ถ้อยค าตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน กรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีวิว

ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท เมจิก สกิน โดยขณะนี้ออกหมายเรียกดารานักแสดงทั้งหมด 59 คน มาพบพนักงาน

สอบสวนแล้ว 27 คน เหลืออกี 32 คนที่ต้องมาให้ปากค าให้เสรจ็ภายในวันที่ 14-16 ม.ิย.นี้  

 

เดลินวิส ์ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส ์

    -เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผู้ ว่าฯ กาฬสนิธุ์ สั่งการให้หน่วยงานราชการของ อ.ฆ้องชัย สถานีต ารวจ 

สสอ. อบต. รวมถึงผู้น าชุมชน ลงพ้ืนที่ให้ความรู้และตรวจสอบปัญหาการคัดแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น ต.โคก

สะอาด อ.ฆ้องชัย หลังมีข้อมูลมีขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นพ้ืนที่มากกว่า 1,200 ตันต่อเดือน ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัด 

อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่ให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะการป้องกนัการปนเป้ือนของ
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สารเคมีที่อยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งตรวจสุขภาพเพ่ือเฝ้าระวัง จากการติดตามสถานการณ์ปัญหาด้าน

สขุภาพของประชาชน ยังไม่พบอาการป่วยจากสารเคมีในการคัดแยกขยะ แต่เพ่ือเป็นการป้องกนัเจ้าหน้าที่ได้

ตรวจสขุภาพทุกปี และเฝ้าระวังการใช้ชีวิตอยู่กบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์โดยเฉพาะเดก็ 

    ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกก าหนดการลงพ้ืนที่ อ.ฆ้องชัย จ.

กาฬสินธุ์ วันที่ 11-12 มิ.ย.นี้  เพ่ือดูสถานการณ์จริง ผล กระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการเฝ้าระวัง

ผลกระทบ โลหิตจาง พัฒนาการเดก็ รวมถึงมาตรการจัดการโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการชุมชน 

และรัฐ 

 

กรงุเทพธรุกจิ 
 คมชัดลึก 

การใชป้ระโยชนก์ญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. ในฐานะประธานคกก.พิจารณาการน ากัญชามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า ไทยมคีวามพร้อมที่จะศึกษาวิจัยพัฒนากญัชาเป็นยา ได้แก่ 1.สายพันธุท์ี่มอียู่ใน

ประเทศไทยซึ่งในอดตีเคยเป็นสายพันธุท์ี่ดทีี่สดุ 2.มนีักวิชาการด้านเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา

สายพันธุพื์ช ท าให้สามารถพัฒนาสายพันธุก์ญัชาให้มสีารส าคญัปริมาณสงูเพ่ือใช้ทางการแพทย์ได้ 3.ประเทศไทย

เป็นเมอืงเกษตรกรรม เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาสายพันธุไ์ด้ และ 4.อภ.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถมี

องคค์วามรู้ เรื่องการสกดัสารส าคญัมาใช้ประโยชน์  

    ขณะนี้มกีารตั้ง 4 คณะท างาน โดยมโีรดแมพ็ 1.ศึกษาวิจัยข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ท า

เป็นบัญชีโรค ปริมาณสารส าคัญและรูปแบบที่จะใช้ 2.พัฒนาสายพันธุ์และสกัดสารส าคัญตามที่ต้องการใช้ 

เบื้องต้นอาจใช้กญัชาจากของกลาง ก าหนดรูปแบบการใช้ เช่น ยากนิ เหนบ็ หรือยาแปะ และวางแผนศึกษาวิจัย

ต่อในส่วนของกลุ่มโรคที่ผลการรักษายังไม่ชัดเจน  คาดว่าในอกี 9 เดอืนหรือราวเดือน ก.พ. 2562 ประเทศไทย

จะมีการน ากัญชามาศึกษาวิจัยในคนภายใต้โรคที่มีข้อมูลชัดเจน ว่าสามารถใช้ได้ เนื่องจากน่าจะเป็นช่วงเวลาที่

ประมวลกฎหมายยาเสพติดผ่านความเห็นชอบของ สนช. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งยังก าหนดให้

กญัชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เหมือนเดิม แต่ให้รมว.สธ.สามารถออกประกาศเพ่ือน ากญัชามาใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ได้ โดยมรีะบบควบคุมที่รัดกุม ไม่ให้มกีารน าไปใช้ในทางอื่น และประชาชนไม่สามารถปลูกหรือใช้

เองได้  

 

เวบ็ไซต ์isranews.org 

เช้ือไวรสันิปาห ์

   -เสนอข่าว ด่านควบคุมโรคฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิส่งหนังสอืถึงประธานเอโอซี ให้คัดกรองผู้โดยสารที่บินตรง

จากอนิเดีย เพ่ือป้องกนัเชื้ อไวรัสนิปาห์ โดยหากพบมีความเสี่ยงแนะน าให้หลีกเล่ียงเดินทางมาไทย ด้าน นพ.

สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค ยืนยันว่าสถานการณใ์นไทยยังไม่พบผู้ป่วยตดิเชื้อ 

 

มตชิน ไทยรัฐ 

อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 

   -เสนอข่าว นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า 

คุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนยังไม่ได้ตามเกณฑ์โภชนาการที่ควรได้รับ คือ มีผักทุกมื้ อ มีไข่อย่างน้อย

สปัดาห์ละ 2 ฟอง มตีบัหรือเลือดสตัว์อย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครั้ง และผลไม้อย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 วัน ที่เหลือ

เป็นขนมหวานน้อย ซึ่งงบฯ 20 บาทต่อหัวต่อวันนั้นเพียงพอ แต่มปัีญหาเรื่องการบริหารจัดการ ส่วนหนึ่งคือ ไม่

มีนักโภชนาการในโรงเรียนคอยดูแล ขณะนี้ก าลังขับเคลื่อนให้มีนักโภชนาการในโรงเรียนอย่างน้อยต าบลละ 1 

คน ส่วนแม่ครัวที่มาปรุงอาหารในโรงเรียนต่อไปต้องเป็นคนที่ผ่านการอบรมความรู้ เรื่องโภชนาการ และมี

ใบรับรองจากกรมอนามยัหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย  

 

ไอเอน็เอน็ 

ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

   -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 

National Palliative and Hospice Care Conference คร้ังที่ 4 ในหัวข้อ “Sustainable Palliative Care: การดูแล

ประคับประคองคุณภาพ…สู่ความยั่งยืน” โดยเร่งพัฒนาให้รพ.ทั่วประเทศมีศักยภาพในการดูแลแบบ

ประคบัประคองผู้ ป่วยระยะสดุท้าย กลุ่มติดบ้านติดเตียง และผู้สงูอายุอย่างครบวงจร เป็นไปในทศิทางเดียวกนั 

สร้างระบบเชื่อมโยงกบัเครือข่ายบริการสขุภาพ และพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งในรพ.และการดูแล

ต่อเนื่องที่บ้านด้วยทมีหมอครอบครัวแบบ heart to heart 
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สวท. 

ตน้แบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภยั 

   -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกยีรติคุณ

รพ.ที่มีกระบวนการด าเนินงานสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรมาตรฐานอาหารปลอดภัย ที่ตลาดเกษตร ม.สงขลา

นครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า สธ.ด าเนินงานด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่

รับผดิชอบในห่วงโซ่อาหาร พัฒนาระบบการท างานให้มมีาตรฐานตามหลักสากลและมีประสทิธภิาพ ท าให้อาหาร

ในห่วงโซ่อาหารปลอดภัย ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้บริโภคมีความมั่นใจในระบบคุณภาพอาหาร และบุคลากรที่ท า

หน้าที่ควบคุมตรวจสอบ สามารถปฏบิตังิานด้านอาหารปลอดภัยได้เป็นระบบ 

 

ไทยรัฐ 

ยาเสียสาว 

   -เสนอข่าว เพจสาระสขุภาพยาน่ารู้ โดย ภก.อทุยั ให้ข้อมูลเกี่ยวกบั "ยาเสยีสาว" ว่า กลุ่มเป้าหมายของการใช้ยา

ผดิวัตถุประสงคม์กัเป็นวัยรุ่น มกีารประกาศขายแนะน าให้ใช้มอมผู้หญิงให้มอีารมณ์ร่วมในการมีเพศสมัพันธ์ ซึ่ง

ความจริงยาตัวนี้ ไม่ใช่ยากระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศ แต่เป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepine ใช้ในการรักษาอาการ

วิตกกงัวล ท าให้สงบระงับและช่วยให้นอนหลับ จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 ผู้ที่สั่งจ่ายยา

ได้ต้องเป็นแพทย์ ทนัตแพทย์ และสตัวแพทย์เท่านั้น หากพบการขายในร้านขายยาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม

ได้    

 
มตชิน 

ร.10 พระราชทานดอกไมเ้ยีย่มทหารใต ้
   -เสนอข่าว สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย

อนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ ว่าฯ ยะลา อญัเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ส.ท. ธรณินทร์ อิน

ศวร และอาสาสมคัรทหารพราน วิทยา ศรีรักษา ที่รักษาตวัในตกึศัลยกรรมชาย ชั้น 3 รพศ.ยะลา จากเหตคุนร้าย

ใช้อาวุธปืนและเคร่ืองยิงลูกระเบิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3311หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานที่ 33 บริเวณบ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 4 ม.ิย. 2561  

 โรคไขเ้ลือดออก 

ไทยรัฐ    -เสนอข่าว นพ.กติติพงศ์ สญัชาติวิรุฬห์ ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสมีา เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส  ารวจ

บ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่ ต.กุดจอก อ.บวัใหญ่ หลังพบผู้ตดิเชื้อไข้เลือดออกในพ้ืนที่แล้ว 10 ราย พบว่าสาเหตุ

ของการระบาดเกดิจากขาดการดูแลเอาใจใส่บริเวณรอบๆ บ้าน ปล่อยให้มีน า้ขังเป็นแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย ได้

ก าชับให้ชาวบ้านตรวจสอบและก าจัดแหล่งน า้ขังเป็นประจ า พร้อมทั้งพ่นควันก าจัดยุงลายเพ่ือควบคุมการแพร่

ระบาดของโรค 

     -ด้าน นพ.ขจร วินัยพานิช นพ.สสจ.แพร่ เผยว่า วันที่ 5 มิ.ย.มีผู้ เสยีชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกรายแรกของ จ.
แพร่ เป็นหญิงอายุ 32 ปี สสจ.แพร่ได้ร่วมกบัท้องถิ่นเข้าควบคุมโรคด้วยการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายตัวแก่ใน
รัศมี 100 เมตร รอบบ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วยทันที ทั้งนี้  ประชาชนสามารถป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกได้ด้วยมาตรการ 3 เกบ็ คอื เกบ็บ้าน เกบ็น า้ และเกบ็ขยะ 
 

แนวหน้า 

คอลัมน์ ข่าวภมูภิาค 

เตือนระวงัโรคในฤดูฝน 

    -เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อ านาจเจริญ เตือนช่วงหน้าฝนหากร่างกายไม่แขง็แรงจะท าให้ป่วย

เป็นไข้หวัดได้ ส่วนใหญ่จะเกดิกบัเดก็อายุ 5 ปีขึ้นไป และผู้สงูอายุ เนื่องจากภมูคิุ้มกนัต ่า นอกจากนี้  ให้ระวังโรค

ไข้เลือดออกและโรคฉ่ีหนู 

 

มตชิน 

คอลัมน์ จับกระแสทั่ว

ไทย 

โครงการเราท าความดีดว้ยหวัใจ 

  -เสนอข่าว นายอนุชา พัสถาน นายอ าเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี น าจิตอาสาโครงการเราท าความดีด้วยหัวใจ 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สธ. เจ้าหน้าที่รพ.ทพัทนั อสม. ชุดจิตอาสา โครงการเราท าความดีด้วยหัวใจ ร่วมกนัเกบ็

ขยะท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน สถานที่สาธารณะ ก าจัดลูกน า้ยุงลายตามครัวเรือนภายในชุมชน หมู่ 13 หมู่ 

15 ต.ตลุกดู่ และหมู่ 14 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทพัทนั เพ่ือป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

 

สยามรัฐ 

ป้องกนัเด็กจมน ้ า 

  -เสนอข่าว นายพิบูลย์ ฝ่ายด ีนายกเทศมนตรีต าบลตาดทอง กล่าวว่า เทศบาลต าบลตาดทองร่วมกบั สสอ.เมอืง

ยโสธร น านักเรียนอายุต ่าว่า 15 ปีในพ้ืนที่ฝึกว่ายน ้าเพ่ือให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ป้องกันเดก็จมน ้าเสียชีวิต 

เนื่องจากแต่ละปีมีเดก็ลงเล่นน า้ตามสระ หนองน า้และจมน า้เสยีชีวิต เพราะว่ายน า้ไม่เป็น ไม่สามารถช่วยเหลือ



                                                             สรุปข่าววันที่ 7 มิถุนายน 2561 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ตวัเองได้ และไม่สามารถช่วยเพ่ือนที่ก  าลังจมน า้ได้ 

 

 พอ่เลี้ ยงขืนใจเด็กออทิสติก 

ข่าวสด คมชัดลึก    -เสนอข่าว นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผอ.รพ.กระทุ่มแบน เปิดเผยอาการเดก็หญิงวัย 11 ขวบ ที่ถูกพ่อเล้ียงขืนใจ
จนหมดสติ อาการโคม่า ว่า แรกรับเดก็อยู่ในสภาพอิดโรย หมดสติ ไม่มีแรง มีแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศ มี
เลือดออกเป็นจ านวนมาก แพทย์ให้การรักษาจนอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้ว แต่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้ อ
ก่อน คาดว่าใช้เวลาอกีสกัพักหนึ่ง อาการทางร่างกายจึงจะกลับสู่สภาพปกติ   

 อาบหญา้บ าบดั 

ผู้จัดการรายวัน     -เสนอสกูป๊ข่าว "การอาบหญ้าแห้ง" ซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณของชาวออสเตรีย ที่ชาวนาสมยันั้นเคยนอนหลับ

บนกองฟางและรู้สกึว่าร่างกายผ่อนคลาย และบรรเทาอาการเจบ็ปวดได้ จึงน ามาใช้ในการบ าบัด โดยใช้หญ้าอลั

ไพน์แห้งหมกัร่วมกบัสมุนไพร เช่น ดอกอาร์นิคา ดอกฮีตเตอร์ และไธม ์ซึ่งมนี า้มนัหอมระเหย ใช้เวลาในการอาบ

หญ้าบ าบัดประมาน 20 - 30 นาท ีพบว่าระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ และช่วยให้การ

ไหลเวียนของโลหิตในร่างกายดขีึ้น 

 ทบัทิมปนเป้ือน 

M2F     -เสนอข่าว แพดดี้  ฟิลลิปส ์ผอ.ฝ่ายการแพทย์ในรัฐเซาทอ์อสเตรเลีย เผยว่า หญิงวัย 64  ปี เสยีชีวิตจากการ
ตดิเชื้อไวรัสตบัอกัเสบ เอ เมื่อสปัดาห์ที่แล้ว หลังจากบริโภคเนื้ อทบัทมิแช่แขง็ปนเป้ือน ซึ่งทางการได้สั่งให้เรียก

คนืเมื่อเดอืนที่แล้ว หลังพบผู้ป่วยตดิเชื้อไวรัสตบัอกัเสบจากการบริโภคทบัทมิย่ีห้อหนึ่งที่น าเข้าจากประเทศอยีิปต์
ถงึ 24 ราย โดยหญิงรายนี้ เป็นผู้ป่วยรายแรกที่เสยีชีวิต ส่วนผู้ป่วยรายอื่นอาการเป็นปกตแิล้ว  

 อีโบลา 

กรมประชาสมัพันธ ์    -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กล่าวว่า มีประชาชนอีก 2 คน

เสยีชีวิตจากอโีบลาในพ้ืนที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก ท าให้จ านวนผู้เสยีชีวิต

เพ่ิมเป็น 27 คนในช่วงเกอืบ 1 เดอืน 

 


